



# ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 37 ฉบับที่ 13,445 ประจำวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2550 ราคา 5 บาท

www.thainews70.com

5

## ธุรกิจสปาเชียงใหม่รายสัปดาห์ แม่ฟ้าหลวงเปิดหลักสูตร

เผย6 สปาเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการเพื่อสุขภาพแล้ว รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุผู้ประกอบการเข้าห้องคิวเข้ม เน้นเร่งปรับมาตรฐานดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว ดปท. หลังธุรกิจสปาทำรายได้เข้าไทยมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี จนเริ่มถูกต่างชาติจ้องดึงเม็ดเงิน ด้าน ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์-กายภาพบำบัด ผลิตบุคลากรป้อน พร้อมเปิด "วนาสมรีสอร์ท" รองรับ นศ.

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม "ตามรอยสปาเชียงใหม่" โดยมีนายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิณ สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ นำ นายฉัตรพงศ์ ไชยานนท์ รองประธานชมรมสปาเชียงใหม่ - ผู้ประกอบการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ราว 50 คน เข้าประชุม ที่โรงแรมเดอะเลเจนท์ จ.เชียงใหม่ พร้อมดูงานธุรกิจสปาในพื้นที่หลายแห่ง

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิณ

สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ไทยมีความเหมาะสมในเรื่องของการบริการสุขภาพ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี มีแม่น้ำ น้ำแร่ ทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะเชียงใหม่ เป็นเมืองชายแดน มีบรรยากาศที่สวยงามและมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อน ทั้งนี้ การท่องเที่ยวทำให้มีการสร้างฐานธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร และธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สปา-นวด สถานบริการเพื่อสุขภาพได้จัดบริการที่ได้มาตรฐานสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ และพบว่า มีสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 10 แห่ง ที่มาขึ้นขอใบรับรองมาตรฐาน ในปี 2550 ได้รับอนุมัติ 6 แห่ง คือ M SPA, โรงแรมทีเคการ์เดน รีสอร์ท แอนด์สปา, โรงแรมเดอะเลเจนท์ รีสอร์ท แอนด์สปา, โรงแรม FOUR SEA SON, ดอยฮางไทยสปายะ, ศรีเวียงไทย

เมดิคอล คลินิกแอนด์สปา รีสอร์ท

ด้านนายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม บุคลากร ในการส่งเสริมให้มีธุรกิจสปา นวด นำรายได้เข้าประเทศปีละ 3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากสปาที่มีราคาค่าบริการค่อนข้างสูง 80% ของผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ ปัจจุบันมี เทอราปิสต์ หรือหมอนวด ราว 2,000 คนอยู่ในระบบ ซึ่งหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ พยายามดึงตัวไปด้วยเงินเดือนราคาสูงถึงคนละ 5 หมื่นบาทต่อเดือน

ในประเทศไทยขณะนี้ มีธุรกิจ สปา และ นวด ราว 320 แห่ง ต่อไปทางกระทรวงสาธารณสุข อาจจะส่งเสริมผู้ที่ทำธุรกิจนี้ อย่างชัดเจน ไม่มีการแอบแฝงธุรกิจอื่น มีมาตรฐานสากล เข้าระบบ 100 % และมีกฎหมายรองรับทุกด้าน รวมทั้งจะจัดเกรดให้ เช่นระดับSIL-

VER-GOLD-PATTINUM เป็นต้น จึงอยากให้กลุ่มที่มีธุรกิจสปา เร่งพัฒนาตนเอง เข้าระบบมาตรฐาน และร่วมประสานความมือกันในวงการสปา เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยกันพัฒนากิจการด้านนี้ รวมถึงภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ควรเร่งผลิตบุคลากรออกมารองรับจะดีมาก

นายฉัตรพงศ์ ไชยานนท์ รองประธานชมรมสปาเชียงใหม่ กล่าวว่า ธุรกิจสปาในเชียงใหม่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งนิยามของ สปา คือ การเน้นการใช้ร่างกายบำบัดร่างกาย ต้องมีสภาพแวดล้อมที่กลิ่นและบรรยากาศที่ดี ดังนั้นสถานประกอบการบางแห่งที่ใช้ชื่อว่า สปา ผม,สปาเล็บ จึงไม่ใช่สปาตามนิยามที่แท้จริง ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนสับสน

นายฉัตรชัย ศิริคามสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตร 4 ปี แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยเน้นสอนภาษาอังกฤษ และภาษาสำคัญอื่นๆให้กับผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้เปิดวนาสมรีสอร์ท ซึ่งมีการบริการสปาขึ้นมา บริการนวดผ่อนคลาย - นวดรักษาอาการบางอย่าง บริเวณด้านหลัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะจบมาด้วย จึงเชื่อว่าความเคลื่อนไหวด้านสปาจะมีมากขึ้นต่อเนื่อง.